

# CÔI THIÊN ĐÌNH

## SAGIANG

### I.- CÔI VÔ SẮC GIỚI Ở ĐÂU?

Vũ trụ Ta Bà chỉ là 1 trong 7 Vũ trụ luân chuyển thành trụ hoại không trong Thiên Nhiên vô bờ bến vô thời gian tính, đối với con người quá nhỏ bé, nhưng lại được ưu đãi nhưt, điều ngự cả Vũ trụ qua thân xác như sinh ở trên các sanh hành tinh, qua vi linh tử trong toàn Vũ trụ. Thượng giới có Đức Phật tổ Bồn sư Thích ca Mâu ni Phật điều ngự nơi Hư vô giới, và cõi Vô sắc giới bao quanh gồm 9 Quốc độ, nhiều Ngân Hà thuộc mỗi Quốc độ, nhiều Thái dương hệ trực thuộc mỗi Ngân Hà, nhiều hành tinh trực hệ với mỗi Thái dương hệ. Và mỗi thái dương hệ có tử hành tinh và sanh hành tinh. Mỗi sanh hành tinh có tứ sinh vật và con người. Do đó sanh hành tinh trực hệ vào cõi Vô sắc giới. Những chức sắc điều ngự cõi Vô sắc giới hay cảnh trời Phạm thiên tọa lạc nơi Thiên đình do Ngọc Hoàng Thượng Đế quản trị với toàn thể chức sắc quản trị tất cả các sanh hành tinh trong Vũ trụ Ta Bà về sinh động và tăng trưởng hay huỷ diệt tùy trường hợp Thượng Thiện Phạt Ác. Chúng ta chưa bao giờ thám hiểm được cõi Vô sắc giới vì quá rộng lớn mênh mông, nên ban đêm nhìn bầu trời thấy tinh tú nhấp nháy, tới chừng rọi viễn vọng kính điện tử mới biết mỗi tinh tú là một Mặt trời (Định tinh) còn hành tinh quá bé nhỏ, chúng ta mới nhận thức được hàng triệu triệu Thái dương hệ trong cõi Vô sắc giới. Thiên Đình tọa lạc ở đâu? Chúng ta chỉ nghe biết Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc, Tây Viên 4 thiên môn là 4 cửa Trời để thông thương với các sanh hành tinh và quý Thiên thần, Thiên binh, Thiên tướng ra vào với nhiệm vụ tuần vãng tham quan các thiện quả và ác quả, hầu báo cáo về Thiên đình nghiêm túc truy xét để thưởng thiện phạt ác cho nhưn sinh rất công minh. Thiên đình gồm nhiều chức sắc do những con người tích thiện từ 100% trở lên thăng hoa về trở thành Thần dân an nhiên tự tại an dưỡng, thoát vòng sanh tử luân hồi cho đến khi hết thiện quả phải trở về cõi Sắc giới đầu thai. Những thiện nhưn từ 101% đến 120% thiện nghiệp, được thăng hoa lên Thiên Thần, Thiên binh, Thiên tướng. Thiện đức nhưn từ 121% đến 140% thiện nghiệp, vinh thăng lên hàng chức sắc cung đình do chỉ huy sứ điều động chuyên khoa. Thiện huệ nhưn từ 141% đến 160% thiện nghiệp, thượng thăng lên hàng chỉ huy sứ chuyên khoa. Thiện tuệ nhưn từ 161% đến 180% thiện nghiệp tuyệt thăng lên hàng ngũ Thần tiên, toàn là bậc phẩm tước trọng đại Thiên đình. Toàn Thiện nhưn từ 181% đến 200% tứ trụ Đại thiên thần kề cận Ngọc hoàng Thượng đế. Chỉ có Đức Ngài Ngọc Hoàng thượng đế hay Phạm thiên vương tuyệt đối trên 200% thiện nghiệp. Toàn thể thiên đình đều là vi linh tử thiện nghiệp cao thâm thăng tiến lên cõi Trời Phạm Thiên nắm giữ mọi chức vụ thực thi quyền hành cho đến khi hết nghiệp quả, phải từ nhiệm nhường thiên vị cho tân nhiệm và trở về cõi Sắc giới đầu thai, không có bầu cử ứng cử gì hết, mọi vi linh tử thức thời vụ làm hết bổn phận, và khi hết hạn tự từ nhiệm, không có ai bắt buộc, vì hết nghiệp quả tự nhiên phải ra đi, không có tham quyền cố vị như ở trần gian, không có bổng lộc gì hết, vì thực phẩm, quần áo, chỗ ở dinh thự, cung đình đều là hư ảo, có mua sắm gì đâu. Quý Ngài làm việc hết sức mẫn cán, liêm khiết, công bình chánh trực, bất vụ lợi. Riêng thần dân cũng được như chức sắc, sống ảo tưởng, nhưng họ rất chăm chỉ trau dồi nghề nghiệp trong các cơ xưởng tùy thích, làm ruộng, câu cá, chăn nuôi, cầm kỳ, thi họa, đọc sách, ngâm thơ, du ngoạn khắp bốn phương trời. Cho nên điển hình là Chức nữ, cô gái dệt lụa khéo léo được ân thưởng kết hôn với anh chàng Ngưu lang chăn nuôi trâu bò, ngựa, dê. Mãn vui thú ân tình, thú vật không ai chăn giữ phá hại hoa viên, và thiếu thốn lụa là phục vụ thiên sinh, bị trừng phạt đày sồng hai bên bờ sông Ngân Hà, chỉ được gặp gỡ nhau ngày thất tịch, do quạ trần gian bay về kết thành

cây cầu Ô Thước để vợ chồng ân ái nhau, khiến cho quạ rụng lông đầu mỗi năm. Chúng ta được biết vườn đào tiên Tây vương Thánh mẫu, Tôn ngộ Không đã từng làm Bạc mã ôn chân giữ ngựa, Ngưu Lang chăn trâu, làm ruộng, Chúc nữ thợ dệt, chuyên nuôi tằm kéo tơ dệt lụa, chứng minh Thiên đình cũng có thú vật, ruộng vườn, kỹ nghệ cho thần dân có công việc làm giải muộn, chớ "Nhân cư vi bất thiện" nhằm chán lảm. Ngoài ra còn chế tác y dược do lò Hồ Lô luyện thuốc của Thái thượng lão quân đã từng nhốt Tôn ngộ Không đốt cho cháy tiêu ra nước, nhưng nhờ đá ra nước tiểu mà bầu Hồ Lô óc ách nước khi lắc, mở nắp ra Tôn ngộ Không vẫn còn sống đá bầu Hồ Lô văng xuống trần tạo ra Hòa diệm Sơn. Các trại Thiên binh đóng rải rác khắp nơi có Thiên tướng chỉ huy, với vũ khí đủ loại do các lò rèn tạo tác.

## **II.- NGHIỆP VỤ CUNG ĐÌNH CÔI VÔ SẮC GIỚI.**

Từ 4 thiên môn có thiên binh, thiên tướng trấn giữ an ninh trật tự, với bốn chức sắc, (Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc, Tây Viên) với 4 cung đình của Tứ Đại thiên vương xem xét lý lịch và giấy tờ liên hệ với Thiên đình, mỗi sáng mở cửa Trời đến chiều tối đóng cửa Trời. Từ đây có đường đi dọc ngang với cánh vật hùng vĩ, cây cỏ xanh tươi, hoa viên tươi đẹp, đến tận các cung đình của tất cả mọi chuyên ngành liên hệ giữa Cõi Trần và Thiên Đình. Các cung đình rộng lớn với chức sắc đầy đủ, áo mũ chỉnh tề, văn phòng uy nghiêm, rải rác khắp nơi có thiên binh, thiên tướng canh giữ an ninh trật tự. Quan trọng nhất là cung đình Linh Tiêu Điện rộng lớn nhất cai quản 32 viện của quý vị Thần tiên, chức sắc của Thiên đình do Ngọc Hoàng Thượng đế điều ngự, có Bạch Hạc Đồng tử ứng hầu, cùng các vị Kim Đồng. Kế đến cung đình Đâu Xuất do Thái Thượng Lão quân điều ngự chuyên trách luyện đan với nhiều Đại Tháp luyện đan của quý vị Đại tiên phục vụ y dược sưu tầm, cứu nhân gian trần thế. Cung đình đại diện Hư vô Giới do Tiên quang Phật Di Lạc xiển dương đạo pháp và có nhiệm vụ triển khai Long Hoa Hội tại Địa cầu hầu tái lập đời Thượng nguơn Thánh đức với nền Đạo trị thử nghiệm đầu tiên trong Vũ trụ Ta Bà. Theo dự định Tiên quang Phật Di Lạc thường thông báo sẽ mở hội Long Hoa vào năm 2017 tại Liên Bang Đại Việt trụ bộ tại Thất Sơn để tuyển chọn hội viên Long Hoa gồm: Trung Thần, Hiếu Tử, Chơn Tu và Thiện Tri Thức để thưởng thiện bằng cách nghiệp độ cho tái sinh 1/10 nhơn sinh, sau khi chết do chiến tranh nguyên tử do Nga Tàu khởi chiến với Đồng Minh tại Hoa Nam và Tây Âu tự huỷ diệt tất cả sinh vật địa cầu. Cung đình Hồng Quân Lão tổ phụ tá có Nguơn Thủy Thiên Tôn và Lão Tử với ngũ đại tiên (Thiên tiên, Địa tiên, Nhơn tiên, Thần tiên) ngự trị với trách nhiệm hoàng dương Tiên đạo cho trần gian với những Tháp điện của quý vị: Nam Cực tiên ông, Huỳnh Long chơn nhơn, Thanh Hư Đại Đức chơn nhơn, Cù Lưu Tôn, Thái Ất chơn nhơn, Ngọc Đảnh chơn nhơn, Vân Trung tử, Quãng Thành tử, Xích Tinh tử, Văn thù Quãng Pháp Chơn nhơn, Phổ Hiền Chơn Nhơn... Cung đình Hội Bàn Đào quân tiên nữ rất đông đảo điều ngự do 2 Bà Diêu Trì Kim mẫu và Tây vương Thánh mẫu, với đoàn Ngọc Nữ ứng hầu, phụ tá do quý vị: Lê sơn Thánh mẫu, Đào Hoa Thánh mẫu, Vân Hương thánh mẫu, Thanh Hoa thánh mẫu. Cung đình Thần Thánh gồm nhiều giáo chủ các tôn giáo và hiền linh trần gian với cung điện đức chúa Jesus Christ, cung điện Thánh Mahomed, cung điện Không phu Tử, Lão tử, Quan thánh đế quân, Khương tử Nha, Lý Thái bạch, Trúc lâm tam tổ, Đức Thánh Trần, Jean D'arc, Trương vĩnh Ký (Trương ân sĩ). Riêng Thần dân thiên đình ung dung tự tại, hành nghề tự do bằng thích hầu trau dồi chuyên nghiệp tinh xảo và tân tiến quy mô, hầu khi trở về trần thế sẽ phát huy. Cũng có người thông dong sống dung dể đạo xóm đạo làng khắp cõi Thiên đình quá rộng lớn, thỏa mãn cả thời gian dài sống thoải mái.

### **III.- NGHỊ LUẬN THIÊN ĐÌNH TRỊ**

Công việc điều ngự thiên đình rất bề bộn về mọi phương diện của Vũ trụ, như là sinh động trần gian: tăng trưởng hay triệt tiêu của Thường Thiện, Phạt Ác, thay đổi cục diện trần gian tùy theo từng trường hợp. Mỗi ngày thiên đình (1 năm trần thế) đều phải tập trung ban trị sự điều ngự trần gian tại Linh Tiêu điện do Ngọc Hoàng thượng đế thiết Tiểu triều, nghị sự thông thường, mỗi tháng thiết Trung triều có nhiều đại biểu tham dự phán quyết đại sự trần gian. Mỗi năm thiết Đại triều Tổng kết thành quả và dự trù kế hoạch cho năm tới có cả Hư vô giới cùng đại biểu 9 quốc độ về tham dự.

Trong Tiểu triều, sau khi duyệt xét tất cả báo cáo trần gian, Thượng đế cùng các thần tiên phán đoán Thường Thiện Phạt Ác, cùng xây dựng thêm thái dương hệ cho các quốc độ còn trong vòng kiến tạo.

Trong Trung triều, ngoài các ban ngành Thiên đình còn thêm các đại biểu của quốc độ điều hành Thường Phạt hay tăng trưởng sinh động về thái dương hệ hay về địa hình từ các sanh hành tinh. Thượng đế đưa ra phán quyết thi hành để các chức sắc sau buổi họp về thi hành và báo cáo thành quả.

Trong Đại triều, gồm đủ mọi chức sắc Vũ trụ do Hư vô giới Giáo chủ Chủ tọa, sau khi duyệt xét mọi báo cáo công tác trong toàn Vũ trụ, đưa ra nghị quyết để thưởng ban hay trừng phạt và mọi thành phần đề nghị chương trình kế hoạch thực hiện trong năm tới. Sau khi cứu xét tỉ mỉ chấp thuận bay phé lập với khuyến cáo của Hư vô giới giáo chủ cùng thành lập phương án thực thi đem lại kết quả mỹ mãn theo ước lượng, cùng phụ lục những phương tiện cần yếu cho mỗi phương án.

Một điển hình cho nghị luận Thiên đình trị là địa cầu với phương án tái lập đời Thượng nguồn Thánh đức, do con người địa cầu quá tàn ác sát phạt vô nhân đạo do lòng tham quá sâu đậm, vật chất, đưa đến nhiều cuộc đại chiến giết chết thảm thương hơn loại, nên phương án Thường Thiện Phạt Ác cho địa cầu đã được thiết lập do nghị định Thiên Đình phải cho Tàu, Nga sử dụng chiến tranh nguyên tử tại Hoa Nam và Tây Âu để tự hủy diệt hết sinh vật địa cầu do Phạt Ác, và để Thường Thiện những con người từ tâm, nên đức Phật A Di Đà chấp nhập tung Hồng quang điện tử tuyến khắp nơi trên mặt địa cầu, cứu sống 4 hạng người: Trung thân, Hiếu Tử, Chơn Tu, Thiện tri thức chỉ được 1/10 hơn số địa cầu. Đức Di Lạc Tiên quang Phật với trọng trách hoằng dương nền Đạo trị và thành lập Hội Long Hoa tại Kim Điện (Núi Cấm) tuyển chọn hiền đức chi hơn gia nhập hội để thành lập đời Thượng Nguồn Thánh Đức, lấy Kim Điện vùng Thất Sơn làm thánh địa toàn Thế giới, cùng thành lập 18 khu Đạo Trị trên tân Thế giới sau khi thay đổi hình thể của trận chiến nguyên tử 2016. Việt Nam được tương thưởng tập hợp các sắc dân Bách Việt lưu lạc sang Miến, Thái, Lào, Miên và Khâm Châu cùng Việt Nam thành lập ra Liên Bang Đại Việt với điều ngự của Minh Hoàng, Đạo sư thứ nhất trong 18 Đạo sư của Đệ nhất Khu Đạo Trị, toàn vùng Đông Nam Á. Với nền Đạo Trị, không có ranh giới quốc gia, không có chánh phủ và quân đội, mọi thành dân sống an nhiên tự tại, lo tu hành theo huấn đạo của Đạo sư, không còn mạnh hiếp yếu vì ác tâm hơn không còn ai sống lại. Thành dân đạo trị làm việc nhẹ nhàng và rất sung túc do đất rộng người thưa, không còn điền chủ hay địa chủ. Họ tự do hành nghề không bị bóc lột của chủ nhân ông. Quý khoa học gia thỏa mãn sáng tạo tiện nghi dồi dào phục vụ hơn loại. Tất cả thực phẩm toàn đồ chay, thú cầm sống đề huề với con người, không còn sát sanh hại vật nữa. Tuổi thọ con người tăng cao đa số trên tuổi trung bình (187 tuổi rưỡi). Rất nhiều người tu hành đắc đạo quả có khả năng hấp thụ tiên thiên khí do quý Đạo sư hướng dẫn thành quả tu tập.

Sacramento, ngày 6 tháng 8 năm 2015

